

Số: 01/CT-UBND

Nam Trực, ngày 15 tháng 01 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; để chuẩn bị các điều kiện và tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc với phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phòng Công Thương

a. Chủ trì, phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường và có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, giá cả, chuẩn bị dự trữ hàng hóa để cung ứng sớm, đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đưa hàng hóa có chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả phù hợp phục vụ nhân dân.

b. Đội quản lý Thị trường phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch; thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu. Chống đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

c. Phối hợp với Công an huyện, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành Luật an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận chuyển, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân thuận tiện, an toàn trước, trong và sau Tết.

d. Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải phù hợp với diễn biến giá nhiên liệu nhằm hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, chèn ép hành khách.

